



ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. นร ๓๐๓๒/ ๖ ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นางศุภร เต็มทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ระดับดีเด่น จำนวน 29 ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเชวง ยอดยศ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
2	นายสนิท ผลจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
3	นางสาวสุวรรณา อินทนพ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
4	นายอัษฎาวุธ ภูเหล้าม่วง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
5	นายสุธีร์ เชื้อแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
6	นางบุษกร สิงห์ทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
7	นายบรรจง พรหมโคตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
8	นายสงกรานต์ ว่างแสง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
9	นายเปรมม์ปรีดา อัมวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
10	นางอังคณา บุญรักษา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
11	นางสาวสุภารัตน์ ถวิลรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
12	นายจักรพงษ์ เรืองเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
13	นายธนปติ ศรีหริ่ง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
14	นางสาวกนกกาญจน์ ศรีธรรมบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
15	นางสาวกัมโลมาศ ผลเดช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
16	นางสาวจรัญจวน ไทยนอก	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
17	นางสาวนงค์คราญ พรหมศิริ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
18	นางมะลิ คลื่นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
19	นางสาวรวงศณา วงษ์ดี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
20	นางวัลลีย์ อาษาไชย	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
21	นางวิภารัตน์ ภูเหล้าม่วง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
22	นายเทียนชัย ว่างสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
23	นายอภิเดช กุลศรี	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
24	นางจิราภรณ์ ภูน้ำตัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
25	นางภาวณา ภูแหง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
26	นางวิจิตรา จันทร์ดวง	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
27	นางสาววิภา อันพะไล	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
28	นางสุรวิรัตน์ อัมวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
29	นางสาวมลฤดี ธิตะบุตร	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ